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107 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriad gan y Cynghorydd Murphy. 

108 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Datganodd y Cynghorydd Bowen-Thomson fuddiant personol yn Eitem 5  - y 
Cynllun Corfforaethol Drafft gan fod ei gŵr yn gyflogai yng Ngwasanaethau 
Ieuenctid Cyngor Caerdydd.  Arhosodd y Cynghorydd Bowen-Thomson yn y 
cyfarfod tra roedd yr eitem hon yn cael ei hystyried.

109 :   COFNODION 

Cytunwyd bod cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 17 Tachwedd 
2017 a 6 Rhagfyr yn gofnod cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

110 :   ABSENOLDEB SALWCH – CRAFFU BYR 

Cynigiodd y Pwyllgor, yn rhan o’i sesiwn rhaglenni gwaith, i graffu am gyfnod byr 
ddull y Cyngor o fynd i’r afael â lefelau absenoldeb salwch. 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; y Prif Weithredwr, Paul Orders a Phrif Swyddog 
Adnoddau Dynol, Philip Lenz oedd yn dod o Gyngor Caerdydd; a Jonathan Lloyd, 
Pennaeth Cyflogaeth yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ac Andy 
Mudd, Pennaeth Atebion yn y Sefydliad Rhagoriaeth Sector Cyhoeddus (SRhSC) i 
gyflwyno i’r Pwyllgor ac i ymateb i gwestiynau.

Rhoddodd yr Aelod Cabinet sicrwydd i'r Pwyllgor fod canolbwynt cadarn ar welliannau 
a bod y gyfradd absenoldeb, er 2015/16, wedi codi'n uwch na’r targed a rhagwelwyd 
y byddai'n codi yn ystod y flwyddyn. Dywedodd iddo feddwl bod y cymorth gan 
SRhSC yn werthfawr ac y byddai swyddogion, yn rhan o’u cyflwyniad, yn rhoi 
diweddariad ar gamau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â lefelau salwch wrth fynd 
ymlaen.

Roedd y Cadeirydd yn falch roedd y Pwyllgor yn mynd i glywed gan dystion allanol 
oedd wedi’u gwahodd i roi gwybodaeth am sut mae Caerdydd yn perfformio yn 
erbyn lefelau absenoldeb salwch Llywodraeth Leol ledled Cymru a thu hwnt. Roedd 
y Cadeirydd wedi cyfarfod ag yn o’r tystion yn rhan o ymchwiliad Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen blaenorol gan y Pwyllgor hwn i salwch yn ystod gweinyddiaeth 2008-12.

Amlinellodd y Prif Swyddog Adnoddau Dynol lefelau absenoldeb salwch cyffredinol y 
Cyngor; nifer y diwrnodau Cyfwerth Ag Amser Llawn wedi’u colli; data cymharydd 



lefelau salwch fesul chwarter yn ystod y chwe blynedd diwethaf; a chostau 
absenoldeb salwch i’r Cyngor.

Yr alldro terfynol ar gyfer 2016/17 oedd 10.77 diwrnod cyfwerth ag amser llawn 
wedi'u colli y person ar gost gyfle o oddeutu £11m.

Siaradodd y swyddog am Gynllun Gweithredu mewnol oedd wedi’i ddatblygu gyda 
11 o gamau targed, yr oedd un ohonynt i ymgysylltu â SRhSC ar adolygiad, a 
meincnodi i lywio'r cynllun wrth fynd ymlaen.

Rhoddodd Jonathan Lloyd, Pennaeth Cyflogaeth yn CLLLC drosolwg o absenoldeb 
salwch yng nghyd-destun Cymru a meincnodi cydrannau allweddol megis polisïau; 
tueddiadau; ac adborth gan y gweithlu. Fodd bynnag roedd yn bwysig bod pob 
Cyngor yn deall ei faterion penodol ei hunain o fewn ei weithlu ei hunain a'r angen i 
edrych ar pam a sut y gellir rheoli'r elfennau hyn.

Cyflwynodd Andy Mudd ganfyddiadau adolygiad SRhSC a gynigiodd 
ddadansoddiad data a nododd fod cynnydd wedi bod mewn lefelau o absenoldeb 
ar gyfartaledd o bwynt isel yn 2015/16, oedd yn bennaf o ganlyniad i gynnydd yng 
nghyfraddau absenoldeb hirdymor. Ymddangosodd fod cyfraddau absenoldeb yn 
gyfatebol uwch mewn swyddi gweithredol – gofal cymdeithasol a chasgliadau 
gwastraff; a chynorthwywyr addysgu. Materion sy’n ymwneud â straen a materion 
cyhyr-sgerbydol oedd o bell ffordd achosion mwyaf salwch hirdymor; ac roedd 
cyfraddau absenoldeb yn nodedig uwch ymhlith rhai o’r grwpiau hŷn, ddim yr hynaf, 
yn y gweithlu. Nodwyd hefyd ei bod yn ymddangos bod absenoldeb yn uwch o 
fewn Graddau 6-8. Roedd canfyddiadau o’r gweithdai a gynhaliwyd gydag 
Undebau Llafur; Rheolwyr Gwasanaethau; Penaethiaid a Swyddogion AD yn 
gadarnhaol am y polisïau’n fod yn addas at y diben; rhywfaint o adborth ar yr angen 
am eglurdeb a chysondeb agwedd; yr angen i osgoi hollbresenoldeb a gor-
gydymffurfio; ac ar sut y gall y polisïau’n cael eu diwygio i fodloni anghenion yr 
ysgol.

Codwyd materion penodol am gapasiti a nifer yr atgyfeiriadau at Iechyd 
Galwedigaethol ac a ydynt yn ychwanegu gwerth, a phwysigrwydd defnyddio’r 
gwasanaeth a’i adnoddau lle y byddai’n gwneud gwahaniaeth. Nododd rhai o brif 
gasgliadau’r adolygiad fod ymyrraeth gynnar a chymorth yn ogystal â mynediad at 
fentrau, gwybodaeth a chyngor yn offer da i hybu llesiant a phresenoldeb da.

Diolchodd y Cadeirydd i’r tystion am rannu eu casgliadau gyda’r Pwyllgor gan 
gydnabod nad oedd un ateb. Nododd y Pwyllgor fod gwaith a chynnydd yn cael eu 
gwneud ar y cynllun gweithredu, y mae manylion arno yn sleidiau’r cyflwyniad, ac 
roedd am roi sicrwydd i swyddogion y bydd y Prif Swyddog yn ystyried y 
canlyniadau hyd yn hyn ac y byddai unrhyw ymholiadau’n cael eu codi’n 
uniongyrchol gydag ef.  Bwriadodd y Pwyllgor fonitro’r Cynllun Gweithredu chwe mis 
ar ôl ei weithredu ym mis Gorffennaf 2018.

Roedd yr aelodau wedi ceisio mewn rhai meysydd a gofynnon nhw am gwestiynau 
gan yr aelodau a gododd nifer o arsylwadau a phryderon y bydd yr Aelodau 
Cabinet a'r swyddog efallai am eu hystyried cyn monitro'r eitem yng nghyfarfod y 
Pwyllgor ym mis Gorffennaf. 

 Clywodd Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant (Rhag 2017), wrth graffu 



Gwasanaethau Hamdden ar ôl contractio gwasanaethau i GLL, yn ystod y 
18 mis diwethaf roedd GLL wedi mynd i'r afael ag absenoldeb salwch yn 
llwyddiannus, gan leihau lefelau salwch hirdymor, a salwch yn gyffredinol, 
50% yn y Gwasanaethau Hamdden.  Roedd diddordeb gan y Pwyllgor 
hwn mewn sut y cyflawnwyd hyn o ystyried y cynnydd mewn absenoldeb 
salwch yn y Cyngor yn gyffredinol yn ystod yr un cyfnod.

 Yn yr un modd cofiodd y Cadeirydd a rhai o’r Aelodau i’r Pwyllgor, pan 
oedd Modelau Cyflawni Amgen yn cael eu craffu ym mis Rhagfyr 2014, 
iddo glywed gan Cormac y byddai yn draddodiadol yn disgwyl lleihau 
salwch i tua 3% lle mae gwasanaeth megis gwastraff wedi’i gontractio 
allan.

 Roedd yr Aelodau’n awyddus i annog swyddogion i ymgysylltu â 
GLL, a chyda Cormac i archwilio a oedd gwersi i'w rhannu a'u 
defnyddio'n effeithiol wrth ddarparu gwasanaethau rheng flaen 
tebyg yn fewnol.

 Er bod y Pwyllgor yn gwerthfawrogi’r datganiad gan Jonathan Lloyd nad 
oedd ateb hawdd i fynd i’r afael ag absenoldeb salwch, credodd y 
Pwyllgor fod diwylliant priodol ac arweinyddiaeth gref a pharodrwydd i 
fynd i’r afael â’r materion yn hollbwysig i lwyddiant.  Byddai’r Pwyllgor yn 
edrych am dystiolaeth o hyn wrth graffu/monitro cynnydd ar y cynllun 
gweithredu i fynd i’r adael ag argymhellion SRhSC ym mis Gorffennaf 
2018.

 Nododd yr Aelodau gyda diddordeb wybodaeth a dderbyniwyd fod 
Cyngor Merthyr Tudful wedi lleihau absenoldeb salwch i  5.5 diwrnod 
gwaith yn llwyddiannus ar gyfer 2016/17, o’i gymharu â Chaerdydd ar 
10.8. Nododd y Pwyllgor fod hyn wedi’i gysylltu â phenderfyniad Merthyr 
i gyfyngu ar absenoldeb hirdymor i 4 mis cyn adolygu absenoldeb 
salwch unigolyn.

 Nododd y Pwyllgor y gallai ddymuno archwilio’r agwedd hon ymhellach, 
gan dderbyn bod gwahaniaeth sylweddol ym maint yr awdurdodau ac mai 
10.8 yw lefel salwch Caerdydd sef ar ben uchaf y sbectrwm o'i chymharu 
ag awdurdodau eraill yng Nghymru.

 Cododd y Pwyllgor nad yw’n ymddangos bod y Cyngor wedi gwneud 
asesiad sefydliad cyfan o risg straen roedd angen ei wneud dan y ddeddf 
iechyd a diogelwch, ond nododd fod yr asesiad risg hwn yn rhan o 
gynllunio polisi iechyd a diogelwch a bod rhannau o’r sefydliad wedi 
gwneud asesiad o’r fath.

 Ceisiodd y Pwyllgor sicrwydd bod asesiad risg straen Cyngor 
Caerdydd cyfan ar gael ac edrychodd ymlaen at eglurdeb ac i weld 
canlyniadau'r gwaith hwnnw.

 Nododd y Pwyllgor y rôl bwysig mae’r gwasanaeth Iechyd 
Galwedigaethol yn ei chwarae wrth fynd i’r afael ag absenoldeb salwch. 
Nodwyd bod mater yn ymwneud â chapasiti a logiau prysur o ganlyniad i 
newid ym mholisi'r Cyngor a gyflwynodd atgyfeiriad  at iechyd 
galwedigaethol, rheoli, a bod disgwyl i Reolwyr benderfynu’n well wrth 
gyfeirio staff. Nodwyd hefyd bod agwedd dosbarthu’n cael ei defnyddio 
sydd wedi lleihau amseroedd aros i 2-3 wythnos.

 Clywodd y Pwyllgor hefyd fod pryderon gan rai rheolwyr am a yw Iechyd 
Galwedigaethol yn cyflawni ei rôl, a'u bod yn credu ei bod yn adeg 
adolygu’r gwasanaeth hwn yn llawn, gan gynnwys ei brif noddwyr rheoli. 

 Mae’r Pwyllgor yn nodi bod gan y cynllun gweithredu absenoldeb salwch 
lawer o oblygiadau i reoli ac mae’n awyddus i sicrhau, fel grŵp allweddol 



yn y gwaith o fynd i'r afael ag absenoldeb salwch, bod rheolwyr yn cael eu 
cefnogi'n llawn, yn enwedig yng nghamau cynnar cydnabod materion sy'n 
ymwneud â straen.

 Roedd yr Aelodau’n falch o nodi'r mentrau ymyrraeth gynnar newydd 
megis tylino chwaraeon yn Ffordd Lamby ond credon nhw fod datblygu 
sgiliau rheolwyr i ddod i adnabod eu timau ac adnabod materion yn 
gynnar yn sgil allweddol o ran atal absenoldeb salwch rhag 
gwaethygu, a bod angen ei flaenoriaethu.

 Mae angen cefnogaeth ar reolwyr i adnabod arwyddion cynnar straen 
yn eu gweithlu, ac yn bwysicach mae angen iddynt wybod y cânt 
gefnogaeth yn hwyrach pan fo angen camau gweithredu ffurfiol.

 Yn ogystal â chefnogaeth gref ar gyfer rheolwyr o ran cyflawni’r polisi, 
roedd y Pwyllgor hefyd o’r farn bod angen rhyddhad ar reolwyr i fod yn 
hyblyg, yn ogystal ag offer i reoli salwch.   Roedd yn bwysig i’r sefydliad 
ddatblygu diwylliant lle bo rheolwyr yn adnabod eu staff yn dda, a lle na 
fyddai angen negeseuon atgoffa ar DigiGov i gynnal cyfweliad dychwelyd 
i’r gwaith.

 Mynegodd y Pwyllgor awydd i glywed a yw unrhyw ysgogwyr i reolwyr 
ddadansoddi a nodi staff y mae’n ymddangos eu bod yn twyllo’r system.

 Credodd y Pwyllgor ei bod yn bwysig bod rheolwyr yn derbyn cymorth 
AD yn y broses o fynd i’r afael â phryderon. 

 Nododd y Pwyllgor fod data a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol yn awgrymu y gallai sefydliad sector cyhoeddus mawr yng 
Nghymru megis Cyngor Caerdydd yn fwy tebygol o ddangos cyfraddau 
uchel o absenoldeb salwch.  Er i’r Pwyllgor nodi barn CLLLC bod salwch 
llywodraeth leol yn uwch nag yn y GIG, roedd yr Aelodau yn ymwybodol 
ac yn bryderus nad yw llawer o gyfnodau o salwch yn cael eu hadrodd.

 Roedd diddordeb penodol gan y Pwyllgor yn y rhesymau sy’n gwneud 
cynorthwywyr addysgu'n fwy tebygol o gymryd cyfnodau salwch. 
Rydym yn nodi bod cynorthwywyr addysgu’n aml yn rhan amser, a 
gallent deimlo nad ydynt yn cael eu gwerthu o'u cymharu ag athrawon. 
Rydym felly yn credu y gallai fod angen dadansoddi'r gweithgor penodol 
hwn ymhellach.

 Roedd y Pwyllgor y awyddus yr ymgynghorwyd â staff rheng flaen yn 
rhan o’r broses adolygu a bod angen mwy o ddata ar gyfer grwpiau 
penodol a’r absenoldeb/salwch sy’n gysylltiedig â’r diwylliant ar lefelau 
amrywiol yn y sefydliad.  Nododd y Pwyllgor farn SRhSC fod Gradd 6-8 
yn cyfrannu'n sylweddol at lefelau absenoldeb salwch ac y gallai fod 
angen mwy o wybodaeth am effeithiau diwylliannol ar y lefel hon.

Ar ddiwedd y  cyfarfod trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a’r ymatebion a 
dderbyniwyd gan ail-gapio’r prif feysydd ar gyfer ymchwilio pellach cyn neu'n rhan 
o'r gwaith o fonitro'r cynllun gweithredu ym mis Gorffennaf 2018

PENDERFYNWYD – Bod Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad 
yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a 
Pherfformiad yn nodi arsylwadau a phryderon y Pwyllgor ac i roi gwybod iddo: -

1. y bydd y Pwyllgor yn ystyried cynnwys y cynllun gweithredu gwella 
absenoldeb salwch yn y sleidiau cyflwyniad wedi’u rhoi i’r Pwyllgor a 
chodi unrhyw ymholiadau a allai fod ganddo cyn mis Gorffennaf 2018 
pan fydd y Pwyllgor yn amserlennu'r gwaith o fonitro cynnydd camau 



gweithredu.

2. I’r Aelodau ofyn bod y Cyngor yn ymgysylltu â GLL a Cormac i 
archwilio  a oes gwersi y gellir eu rhannu a’u defnyddio’n effeithiol i 
gefnogi’r gweithlu yn rhan o’r gwaith o ddarparu gwasanaethau'n 
fewnol.

3. Bod y Pwyllgor yn gofyn i’r Cyngor ystyried ymchwilio ymhellach i 
lwyddiant Cyngor Merthyr Tudful i leihau absenoldeb salwch i 5.5 
diwrnod gwaith a gollir ar gyfer 2016/17, o’i gymharu â’r 10.8 diwrnod 
gwaith a gollir yng Nghaerdydd.

4. Yr hoffai’r Cyngor eglurhad bod asesiad risg straen sefydliad cyfan 
ar gael.

5. Bod y Pwyllgor yn argymell bod grŵp ffocws yn cael ei gynnal gyda 
staff rheng flaen fel eu bod yn gallu cyfrannu at y broses.

6. Yr ystyrir y rhesymau sy'n gwneud cynorthwywyr addysgu'n fwy 
tebygol o gymryd cyfnodau salwch. 

7. Y caiff mwy o ddata ei gasglu ar lefel uchel o absenoldeb salwch o 
fewn grwpiau penodol, a’r diwylliant ar lefelu amrywiol yn y 
sefydliad a allai effeithio ar hyn, yn enwedig Graddau 6-8.

111 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL DRAFFT 2018-2021 

Rhoddodd cyfle i’r Pwyllgor i graffu cyn penderfyniad ar fersiwn cynnar o Gynllun 
Corfforaethol 2018-2021, yr amcanion arfaethedig a’r dangosyddion perfformiad 
allweddol (DPAau). Byddai drafft terfynol y Cynllun yn cael ei ystyried ochr yn ochr 
â chyllideb 2018/2019 ar 14 Chwefror 2018.

Ar 6 Rhagfyr 2017, derbyniodd yr Aelodau friff ar strwythur Cynllun Corfforaethol 
2018-2021 a’r dull wedi’i gynllunio o’i gyflawni, ac ar ôl y cyfarfod, rhoddwyd 
sylwadau ac arsylwadau’r Pwyllgor i’r Arweinydd mewn llythyr Cadeirydd. 

Trwy ddiffiniad, nid yw’r Cynllun Corfforaethol drafft yn gyflawn, ond mae’r ddogfen 
yn nodi’r Dyheadau; yr Amcanion Lles; y camau y mae eu hangen i fodloni'r 
dyheadau ac amcanion hynny a'r mesurau a thargedau perfformiad. Gwahoddwyd 
y Pwyllgor i ystyried a sylwi ar y Cynllun.

Croesawodd y Cadeirydd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas; y Prif 
Weithredwr, Paul Orders; y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau dros Adnoddau, 
Christine Salter; Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau, Joe Reay a Phennaeth 
Swyddfa’r Cabinet, Dylan Owen i’r cyfarfod i gyflwyno’r Cynllun Corfforaethol Drafft 
ac i ymateb i gwestiynau’r Aelodau.

Croesawodd yr Arweinydd unwaith eto ran a chyfraniad y Pwyllgor Craffu yn y 
gwaith o lywio’r Cynllun yn enwedig y gwaith fyddai’n cael ei gwblhau trwy’r Panel 
Perfformiad y disgwyliwyd iddo gyfarfod ar 31 Ionawr 2018.



Cafodd y Pwyllgor sicrwydd fod hyn yn gynllun trosfwaol ac y byddai’n cysylltu ag 
Amcanion Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd; nodi’r prif 
allgynhyrchion a meincnodi perfformiad. Byddai llai o DPAau gan y cynllun ond 
byddai’r rhain yn fwy perthnasol i’r Cyngor a’i ddinasyddion; gyda basged ehangach 
o ddangosyddion yng Nghynlluniau Cyfarwyddiaethau. 

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan y Pwyllgor a thrafodwyd y 
materion canlynol:

 Croesawodd y Pwyllgor y cyfle i gymryd rhan lawn ym mhrosesau 
cynllunio strategol y Cyngor a’r cyfle ar gyfer y Perfformiad. 

 Panel i gymryd rhan mewn pennu targedau ac allgynhyrchion oedd yn 
newid sylweddol i weinyddiaethau blaenorol. 

 Croesawodd y Pwyllgor y fformat diwygiedig ar gyfer y Cynllun 
Corfforaethol drafft ar gyfer 2018- 2021 a theimlodd fod y fformat, yr 
arddull a’r cynnwys yn ei gwneud yn ddogfen y gellir ei defnyddio.

 Cydnabu'r Aelodau fod y weinyddiaeth wedi  ceisio ymwreiddio Rhaglen 
Gyflawni'r Uchelgais Prifddinas yn y Cynllun, a'i halinio gyda Chynllun 
Lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

 Credodd y Pwyllgor fod y Cynllun yn bychanu'r rôl y dylai Datblygu 
Economaidd ei chael mewn cyflawni’r amcan ‘Prifddinas sy’n gweithio i 
Gymru’. Teimlodd yr Aelodau fod projectau a mentrau sylweddol a 
gweladwy, megis y rhai hynny wedi'u cysylltu â'r Fargen Ddinesig ddylai 
gael eu rhestru fel camau y bydd y Cyngor yn eu cymryd i wneud 
cynnydd.

 Yn yr un modd, mae mesurau perfformiad (DPAau) ar gyfer yr amcan 
hwn yn amlwg ysgafn o’u cymharu â DPAau wedi’u nodi i fesur 
amcanion eraill.  Mae’r Aelodau’n awgrymu bod ystyriaeth yn cael ei 
rhoi i DPAau megis nifer y swyddi newydd a grëir a nifer y busnesau 
newydd a lansir.  Gwnaeth y Pwyllgor nodi y gall fod yn anodd i’r Cyngor 
yn ei rôl galluogi i ddatblygu DPAau ar gyfer Datblygu Economaidd nad 
oes ganddo reolaeth lawn drosto, ond yn nodi bod angen rhoi rhywfaint 
o feintoliad i anghenion ‘dyhead’ y Cyngor.

Yn ystod y cyfnod craffu, gwnaeth yr Aelodau atgyfeiriadau penodol at y 
camau/camau gweithredu canlynol: 

Mae Caerdydd yn lle gwych i dyfu lan

Tudalen 3 - byddai’r llinell ‘Cryfhau'r gwaith o reoli’r ystâd addysg bresennol’ yn cyd-
fynd yn fwy effeithiol dan Dudalen 20 - Asedau ac Eiddo: moderneiddio ac 
integreiddio ein Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Tudalen 3 – dylai’r Cyngor fod yn rhan o weithgareddau i atal pobl ifanc rhag 
aildroseddu. Mae’r Cyngor yn awgrymu mai un mesur perfformiad defnyddiol dan yr 
adran gefnogi pobl ifanc sy'n agored i niwed fyddai canran yr aildroseddwyr ifanc.

Mae Caerdydd yn lle gwych i dyfu’n hŷn

Tudalen 5 - Mae’r Aelodau'n yn credu bod y camau gweithredu ar gyfer yr amcan 
hwn yn canolbwyntio ar gadw a hyrwyddo annibyniaeth; ond mae’r mesurau 



perfformiad yn adlewyrchu boddhad gyda gofal a chymorth, yn hytrach nag 
oedolion yn teimlo’n fwy galluog i fyw’n annibynnol gyda’r gofal a chymorth y maent 
yn eu derbyn.

Mae gan Gaerdydd gymunedau diogel, hyderus ac wedi’u grymuso 

Tudalen 9 - Credodd yr Aelodau fod yr amcan hwn yn canolbwyntio ar blant ac 
oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag risg o niwed a cham-drin, tra bod y mesurau 
perfformiad yn dangos yn gyffredinol allgynhyrchion ynghylch darparu hyfforddiant, 
yn hytrach na mesur yr effaith y mae ei heisiau o ganlyniad i’r hyfforddiant. Hoffai’r 
Pwyllgor weld mwy o fesurau sy’n adlewyrchu'r camau/camau gweithredu'n agos 
yn yr adran hon, yn enwedig mesurau ar gyfer y cam gweithredu ‘gweithgareddau 
ymgysylltu â dinasyddion effeithiol, gan roi llais i bobl o ran llywio gwasanaethau'r 
Cyngor.

Prifddinas sy’n gweithio i Gymru

Tudalen 13 – Datblygu Strategaeth Gerddoriaeth Fyw – Hoffai’r Pwyllgor wybod sut y 
byddai hyn y cael ei fesur.

Tudalen 13 – Credodd y Pwyllgor y dylai fod cyfeiriad at ansawdd dylunio 
pensaernïol dinesig dan yr Amcan Lles hwn.

Rheolir twf poblogaeth Caerdydd mewn ffordd wydn

Tudalen 16 – Mae’r Pwyllgor o'r farn y byddai'n gall i'r Cynllun ystyried twf 
poblogaeth a wybyddir ac a ragwelir mewn perthynas â darparu rhai gwasanaethau 
allweddol, megis rheoli gwastraff. Rydym yn ceisio eglurdeb ar fodelau cyflawni 
amgen i’r dyfodol mewn meysydd megis rheoli gwastraff.

Tudalen 16 – Datblygu Strategaeth Fwyd Dinas – Ceisiodd yr Aelodau eglurhad ar y 
llinell hon i nodi ei bod yn cyfeirio at ddigwyddiadau bwyd stryd a mentrau bwyd 
cynaliadwy, fel yr esboniwyd yn y cyfarfod.

Tudalen 18 – Yn y mesurau  perfformiad Rheoli Gwastraff nid oes cyfeiriad at 
dargedau cynhyrchiant gwell.

Moderneiddio ac integreiddio ein Gwasanaethau Cyhoeddus

Tudalen 20 - Mae’r Pwyllgor yn argymell cynnwys gwella’r cyfraniad gan ffrydiau 
ennill incwm, a mesur canlyniadau gwaith partneriaeth.

Tudalen 20 – Mae’r Pwyllgor yn credu bod angen rhoi mesurau perfformiad clir i’r 
cam i 'gynnwys pobl a chymunedau'n fwy mewn penderfyniadau'  dan yr amcan hwn.

Ar ddiwedd y cyfarfod trafododd y Pwyllgor y Cynllun Corfforaethol a’r wybodaeth a’r 
ymatebion a dderbyniwyd yn rhan o’r sesiwn. 

PENDERFYNWYD – 

1. Bod Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad ar ran 



y Pwyllgor yn ysgrifennu at Arweinydd y Cyngor yn nodi sylwadau’r 
Pwyllgor fel y nodir uchod.

2. Y bydd Panel Perfformiad y Pwyllgor yn rhan o’r broses bennu 
targedau yn cael ei gynnal ddydd Mercher 31 Ionawr am 11.30am yn 
Ystafell Cadeiryddion Craffu 263c, Neuadd Y Sir.

112 :   UNRHYW FUSNES ARALL A DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Roedd y Pwyllgor wedi derbyn gohebiaeth mewn ymateb i lythyron a anfonwyd yn 
dilyn ei gyfarfod ar 6 Rhagfyr.  Nid oedd gan y Pwyllgor unrhyw faterion i’w codi 
mewn perthynas â’r ymateb hwn.  

Cadarnhaodd y Cadeirydd drefniadau’r Panel Perfformiad a bod Cadeiryddion Craffu 
wedi’u gwahodd i gymryd rhan yn y sesiwn anffurfiol hon i gefnogi craffu effeithio ar y 
Cynllun Corfforaethol a phennu targedau. 

Cadarnhawyd y Pwyllgor nesaf fel y cyfarfod Craffu’r Gyllideb ar ddydd Mercher 14 
Chwefror 2018 am 2.00pm.  Cyn cyfarfod craffu’r gyllideb mae dwy sesiwn 
hyfforddiant ac ymwybyddiaeth wedi’u trefnu ar 5 a 6 Chwefror. 

Daeth y cyfarfod i ben am 7.25 pm


